



March 1, 2014 Volume 17 / Issue 7
LM391, Page 12

PORTS AND TERMINALS

Prachuab Port Launches Website

ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งมีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารของบริษัทในรูปแบบต่างๆ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC จึงเปิดตัวเว็บไซต์ www.ppc.co.th ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต



คุณถาวร คณานัน

เว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งภายในเว็บไซต์พัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และสะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ 'มุ่งมั่นเป็นท่าเรือมาตรฐานสากลในฝั่งอ่าวไทย พร้อมใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม' โทนสีโดยรวมของเว็บไซต์แสดงถึงเอกลักษณ์ขององค์กร และเป็นการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ที่เป็นมิตรกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยสามารถรองรับกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยการปรับภาพหน้าจอให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์นั้นๆ อีกด้วย"

คุณถาวร คณานัน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง ท่าเทียบเรือนำลิคในฝั่งอ่าวไทย บริษัทฯ มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งข้อมูลทางด้านธุรกิจของเรา เพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง บริษัท ท่าเรือประจวบ เล็งเห็นความสำคัญของการมีเว็บไซต์ จึงได้สร้าง

คุณถาวร คณานัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า "ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้สร้างและจะเปิดให้บริการเว็บไซต์ www.ppc.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานท่าเรือเอกชน เพื่อเจาะตลาดกลุ่มโลจิสติกส์เนื่องจากพบว่าที่ผ่านมาผู้ใช้บริการบางส่วนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีเว็บไซต์ จึงได้สร้าง

ผลผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการใช้บริการของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานท่าเรือ ดังนั้น ในปี 2014 บริษัทฯ จึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทในเครือสหวิริยาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพที่เต็มรูปแบบให้กับเว็บไซต์นี้ในการค้นหาข้อมูล"



– Arporn Puttakin